

THÔNG ĐIỆN ĐẦU NĂM CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TRẦN ĐỨC LƯƠNG

Cùng với nhân dân thế giới, nhân dân Việt Nam hân hoan chào đón năm 2000, năm cuối cùng của thế kỉ XX, năm bản lề giữa hai thế kỉ và hai thiên niên kỉ.

Phong tục, tập quán của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia tuy có khác nhau, nhưng trong ngày đầu năm đều muốn chúc nhau những điều tốt đẹp nhất.

Vào thời điểm giao thừa lịch sử này, thay mặt nhân dân và Nhà nước Việt Nam, tôi xin gửi đến nhân dân và Chính phủ các nước lời chào hữu nghị và lời chúc mừng nồng nhiệt.

Chúc cho năm 2000 cũng như trong thế kỉ XXI mọi dân tộc trên thế giới được sống trong hoà bình; tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc và các nước không ngừng được tăng cường; mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi người đều được sống trong độc lập, tự do, hạnh phúc và đều có cơ hội bình đẳng để phát triển.

Nhân dịp này, thay mặt nhân dân Việt Nam, tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân các nước, bạn bè khắp năm châu đã dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước.

Thế kỉ XX đã chứng kiến những thành tựu thần kì của khoa học kĩ thuật và công nghệ, làm cho sản xuất vật chất và cuộc sống của nhân loại phát triển vượt bậc. Chúng ta tin tưởng rằng, trong thế kỉ XXI sắp tới thành tựu phát triển của trí tuệ loài người sẽ còn kì diệu hơn nhiều. Các dân tộc trên thế giới đều có chung lợi ích và nghĩa vụ đóng góp vào tiến trình phát triển vĩ đại này, cũng như đoàn kết hợp tác và đấu tranh để mọi thành tựu phát triển của nhân loại được sử dụng vì mục đích hoà bình, vì hạnh phúc con người, vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thái; không để sự phân cách giàu nghèo và bất công giữa các dân tộc, các tầng lớp dân cư ngày một sâu rộng thêm, không bị lạm dụng để hủy hoại chính cuộc sống của con người và hành tinh xanh thân yêu của chúng ta.

Chúng ta xiết bao xúc động khi nhìn lại thế kỉ XX với những kí ức không thể quên về hai cuộc chiến tranh thế giới và hàng trăm cuộc chiến tranh,

xung đột lớn nhỏ để lại biết bao đau thương, mất mát cho các dân tộc. Nhân dân Việt Nam đã phải chiến đấu gian khổ lâu dài, hi sinh to lớn vì độc lập, tự do, mưu cầu cuộc sống bình yên để xây dựng và phát triển đất nước theo lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập tự do". Nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ giá trị của hòa bình. Mong rằng trong thế kỉ mới, mọi dân tộc trên thế giới đều được sống trong hòa bình - một nền hòa bình thật sự và bền vững.

Thế kỉ XX là thế kỉ của cuộc cách mạng xã hội, đặc biệt là Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, thế kỉ của sự phát triển phong trào giải phóng dân tộc, phong trào đấu tranh vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ sâu rộng trên toàn thế giới. Thế kỉ XX đã chứng kiến sự tan rã của của hệ thống thuộc địa do chủ nghĩa thực dân áp đặt lên cuộc sống nhiều dân tộc trên thế giới. Hàng loạt các quốc gia độc lập đã ra đời. Trong thời đại mới, quan hệ quốc tế ngày càng có nhiều hình thức hợp tác và liên kết giữa các quốc gia, nhưng độc lập dân tộc vẫn là một trong những giá trị cao quý nhất.

Là một nước đang nỗ lực phấn đấu để sớm thoát khỏi cảnh nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn minh, Việt Nam muốn là bạn của tất cả các nước, tham gia với tinh thần xây dựng và ý thức trách nhiệm vào các hoạt động của cộng đồng quốc tế và khu vực. Chúng tôi mong rằng trong thế kỉ tới các nước sẽ cùng nhau đoàn kết xây dựng quan hệ quốc tế mới trên cơ sở triệt để tôn trọng độc lập và chủ quyền của mỗi quốc gia, quyền tự quyết của mỗi dân tộc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, không phân biệt quốc gia lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu.

Vào giờ phút đầu năm 2000 này, thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới đồng bào, đồng chí và các chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi kêu gọi đồng bào cả nước hãy phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tinh thần yêu nước, ý chí tự cường và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, ra sức đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường tình hữu nghị và hợp tác với bạn bè quốc tế; khai thác mọi thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, trước mắt là tập trung khắc phục hậu quả nặng nề do lũ lụt gây ra ở các tỉnh miền Trung; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp sức hoàn thành tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2000, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Mỗi người, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị đều phấn đấu để có những công trình và việc làm mang đậm ý nghĩa của năm 2000 góp phần chuẩn bị hành trang đưa dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào thế kỉ XXI, xây dựng đất nước ta "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" sánh vai cùng các nước trong khu vực và trên thế giới, như lúc sinh thời Bác Hồ kính yêu từng căn dặn o